
 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 37  —  37. mál.

Fyrirspurn
til efnahags- og viðskiptaráðherra um gengistryggð bílalán.

Frá Birki Jóni Jónssyni.

Hvað líður störfum starfshóps sem átti að fjalla um vanda einstaklinga sem hafa tekið
gengistryggð bílalán?


